

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị Tuỳ Bút: **Bình Luận Về Thật Thà Và Dối Trá Trong Văn Hoá Nhân Bản Lạc Việt** của đồng hương **Hàn Nhân**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng**.

Tuỳ Bút

BÌNH LUẬN VỀ THẬT THÀ VÀ DỐI TRÁ TRONG VĂN HÓA NHÂN BẢN LẠC VIỆT

Khi bàn về thật thà và dối trá, ta đụng ngay đến vấn đề lớn bao trùm cả nhân loại, đặc biệt trong đời sống tâm linh con người Việt-Nam. Các Tôn Giáo: Phật-Giáo, Khổng-Giáo, Thiên-Chúa Giáo, Hồi-Giáo, Đạo Thờ Ông Bà, Đạo Lão...đều răn dạy con người phải thật thà vì Dối Trá Kiêu Ngạo là căn nguyên của mọi thứ Tội. Giáo huấn ghi rõ trong các giới răn, trong Ngũ Giới của Phật-Giáo; Điều Răn Thứ Tám của Công-Giáo; Khổng-Giáo dạy ta không muốn kẻ khác lừa dối mình thì mình cũng đừng lừa dối người khác, kỷ sở bất dục vật thi ư nhân...Trong Kinh Cầu Đức Bà của Công-Giáo có câu kinh ca ngợi Đức Mẹ Đức Nữ Trung Tín Thật Thà, Chúa Giê-Su phán dạy “Sự Thật mới giải thoát các ngươi, mọi lời nói việc làm có thì nói có không thì nói không mọi

sự thêm bớt đều do Ma Quỷ mà ra”. Tổ tông loài người vì nghe lời dối trá của Con Rắn cộng với lòng kiêu ngạo của bà Eva không đơn sơ thật thà vâng lời Chúa cứ ăn Trái Cấm nên bị phạt phải Chết...

Bốn ngàn năm Văn Hiến Tổ Tiên thời Hồng-Bàng nhà nước Văn-Lang đến nay, đa số con người Việt-Nam vốn rất đơn sơ thật thà vì từ đầu óc đến con tim luôn cho rằng Thật Thà là cha Gian Dối, nhất sự thất tín vạn sự khó tin. Từ Bắc chí Nam không ai ưa thích sự dối trá. Các Cụ phạt rất nặng con cháu đưa nào đi nói dối cha về nói dối chú, biết thì thừa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cấm chỉ ăn nói bừa bãi, sống sao cho thanh sạch, vô cùng căm ghét những kẻ ăn đàng sóng nói đàng gió, mang bộ mặt đạo đức giả đi lừa dối thiên hạ. Nền Giáo Dục miền Nam xưa lấy đường lối Nhân Bản Dân Tộc Khai Phóng làm kim chỉ nam để tự giáo dục chính mình và giáo dục cho mọi người. Thật thà, nhân ái, thương người như thể thương thân, bao dung tha thứ, chị ngã em nâng. Một cô gái đã già mồm nếu chán ghét dối trá, trở nên thật thà hoàn lương vẫn có thể được một anh chàng nào đó yêu thương rước về làm vợ, nhưng một bà vợ dối trá phản bội, chắc chắn sẽ bị chồng chán ghét hắt hủi, đúng như câu thành ngữ trong nhân gian Việt Nam "Thà lấy đi về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đi"...chính là nằm trong đường lối Nhân Bản. Các cán binh Việt Cộng chiêu hồi hoặc bị bắt luôn được ân cần săn sóc giúp đỡ. Mọi Lý Thuyết, Chủ Nghĩa đều không bằng Tình Người. Ghét thì nói ghét, yêu thì nói yêu, không ai bắt tội

phải nói yêu khi tôi ghét hoặc ngược lại. Mọi thứ tuyên truyền dối trá vu vạ cáo gian cuối cùng sẽ phải thất bại. Gian Ác sẽ phải thua Hiền Lành, Hận Thù phải thua Thứ Tha. Chúa Giê-Su phán các người có tha thứ cho anh em thì Cha các người trên Trời mới tha thứ cho các người.

Nhưng trong cuộc sống Duy Vật hiện nay, lý luận cho rằng Vật Chất có trước Tinh Thần. Phải tranh giành cho bằng được Vật Chất để mà Tiến Hoá nếu không sẽ bị đào thải do Chọn Lọc Tự Nhiên. Từ đó, con người không từ mọi thủ đoạn nào chém giết lẫn nhau để vơ vét đất đai tiền bạc của cải, dối trá lừa lọc giẫm đạp lên nhau cố chiếm đoạt địa vị hầu kiếm chác cho được thật nhiều Mỹ-Kim để phòng thân mà không tin vào bất cứ chuẩn mực đạo đức nào, không tin bất cứ ai kể cả Cha Thầy Mục Sư. Nhìn Đình Chùa Nhà Thờ Miếu Mạo chỉ bằng dáng vẻ đẹp bên ngoài, mà suy niệm không được bao nhiêu những ý nghĩa thiêng liêng vô hình bên trong. Văn Hóa Nổ xuất hiện, vàng thau lẫn lộn, xã hội loạn cào cào. Bằng Cấp lẫn lộn, Học thật bằng thật, Học thật bằng giả, Học giả bằng thật, Học giả bằng giả. Đại Gia dõm, hát nhép, bơm Vú bơm Mông, bỏ bạc tỷ để nói cho được Chân Dài, nhỏ sạch sẽ cả hàm răng thật vì chê Răng Khênh xấu, trồng lại răng giả trên 200 triệu đồng tiền Việt Cộng, trong khi nhỏ lòng xót thương cho Ăn Mày, Vé Số chỉ khoảng từ 50 ngàn đến 100 ngàn. Hàng hoá đủ loại thật, giả tràn ngập thị trường. Thương Hiệu giả. Thuốc dõm. Người giả. Hộ chiếu giả. Fake News, Tin Tức giả. Mua chức, mua quyền. Dân Biểu hai ba quốc tịch. Cấp

Lãnh Đạo không biết ai trên ai dưới. Trên bảo Dưới không nghe. Đốt, Ngổ chỉ huy Giỏi, Thông Minh. Cử nhân về quê cày ruộng, lớp Ba trường làng lên làm Thẩm Phán. Tư Pháp Điều Tra Viên tạo chứng cứ giả. Tòa Án Nhân Dân mù mịt không biết đâu là thật đâu là giả. Ăn cắp Nhạc. Nhạc sĩ dùng máy soạn nhạc cho nhanh để mau có Tiền. Dân Đen ngơ ngác không biết phải sống như thế nào...

Văn Hoá Nhân Bản Lạc Việt gần như biến mất 75%. Không còn thấy phong cách đạo mạo nghiêm trang của các Thầy các Cô thời xưa. Giáo Sư dạy thi Tú Tài mới 24 tuổi mà ăn nói chững chạc câu nào ra câu đó, làm việc giảng dạy vô cùng chính xác, không bao giờ có chuyện khắc phục tự kiểm điểm phê bình sửa sai. Áo trắng cài măng-sét vàng ánh, quần đen ủi ly thẳng tắp, giày đen bóng lộn mang vóc dáng các Thầy Chu Văn An, Võ Trường Toản... Tinh Thần Đại Việt của các Ông Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bình Khiêm thời xa xưa. Các Cô, các Nữ Sinh là hiện thân của Hai Bà Trưng, của Bà Triệu, các Bà Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan... Kín Đáo Thuỳ Mị Đoan Trang Đức Hạnh Trung Trinh Tiết Liệt....

Thế nhưng, có người Việt lại công khai giảng dạy triết lý Mục Đích biện minh cho Phương Tiện, có ý nghĩa ta có thể dùng bất cứ Thủ Đoạn nào để đạt cho được Mục Đích, Nói Dối mà có lợi cho Mục Đích thì cứ việc bịa đặt nói dối thoải mái, Nói Thật mà có hại cho Mục Đích thì đừng có ngu mà nói thật. Không nên đặt

vấn đề Văn Hoá Dân Tộc ở đây. Vậy người Việt Nam gốc Lạc Việt phải biết làm sao bây giờ? Mục Đích là gì mà có thể Cao Cả hơn cả một nền Văn Hoá 4 ngàn năm?

Chúng ta phải bình tĩnh khôn ngoan mà suy xét cho cạn tình cạn lý. Phải Lý Luận cho thật vững vàng chặt chẽ logic. Phải phân tích có hệ thống. Phải xác định cho ra Mục Đích đó là gì, có lợi có hại ra sao dựa vào kinh nghiệm Lịch Sử không chỉ riêng của Việt Nam mà của cả Thế Giới, của 70 triệu năm Lịch Sử của cả và loài người.

Phản bình luận tới đây thì bế tắc. Xin nhường phần bình luận tiếp cho quý vị cao minh, cho các bạn.

Xin sắp mình vái lạy Anh Linh Dòng Giống Lạc Việt.

Hàn Nhân

hêm ý cho Bài viết. Bạn có thể thêm Ý cho bài văn : **Một cô gái đã già mồm nếu chán ghét đối trá, trở nên thật thà hoàn lương vẫn có thể được một anh chàng nào đó yêu thương rước về làm vợ, nhưng một bà vợ đối trá phản bội, chắc chắn sẽ bị chồng chán ghét hắt hủi, đúng như câu thành ngữ trong nhân gian Việt Nam " Thà lấy đã về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đã "**. Câu văn này đặt sau đoạn ... chính là nằm trong đường lối Nhân Bản...